



กรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กรมพาสีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ประชุมร่วมโครงการข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Land Border Crossing Project)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ได้มีการประชุม  
ร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรไทยกับกรมพาสี สปป.ลาว ในวาระประชุมโครงการข้ามแดนทาง  
บกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Land Border Crossing Project) ซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้เสนอ  
เพื่อนำมาปฏิบัติในงานพิธีการศุลกากรของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายสปป.ลาวได้ตอบรับและ  
ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาประชุมเพื่อศึกษาโครงการและประเมินความเป็นได้ในทางปฏิบัติ



คณะประชุมฝ่ายไทย นำโดย นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศิลปากร ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒, สำนักแผนและการต่างประเทศ, สำนักมาตรฐานพิธีการ และราคาศิลปากร, สำนักกฎหมาย, สำนักสืบสวนและปราบปราม และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะที่คณะประชุมฝ่ายสปป. ลาว นำโดยท่านสมเพ็ด สีวงไซ รองอธิบดีกรมพาสี ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองพาสี ๕, กองเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการ, กองนิติการ, กองร่วมมือพาสีสากล, ด้านพาสีสากลสะพานมิตรภาพลาว - ไทย ๑, ด้านพาสีสากลสนามบินวัดไต, ด้านพาสีท้องถิ่นท่าเดื่อ, ด้านพาสีประเพณีบ้านหนองดา, ฝ่ายคลังสินค้าทัณฑ์บนและร้านค้าปลอดอากร, ฝ่ายพิธีการ และฝ่ายตรวจสินค้า เริ่มประชุมเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.



บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างมิตรภาพที่แน่นแฟ้น โดยฝ่ายไทยเป็นผู้บรรยายรายละเอียดของโครงการ และฝ่ายสปบ.ลาวได้ร่วมกันซักถามในหลายประเด็น ซึ่งมีผลสรุปว่า ฝ่ายสปบ.ลาวเห็นชอบในหลักการและจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ตัดสินใจได้ต่อไป โดยนัดหมายจะแจ้งผลกลับภายใน ๓ เดือน นับแต่วันประชุม

คำคืนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้านศุลกากรหนองคายในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ได้จัดงานเลี้ยงให้กับคณะผู้เข้าประชุมฝ่ายไทย-สปบ.ลาว ให้เกิดความสนุกสนานและสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างตัวแทนกรมศุลกากรไทยกับกรมพาสีลาว ให้แน่นแฟ้น มั่นคง ยั่งยืน ยิ่งขึ้น และเข้าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตัวแทนของทั้งสองประเทศได้เดินทางกลับภูมิลำเนาตนเองอย่างสวัสดิภาพ



อนึ่ง โครงการข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่เป็นความเห็นชอบของอธิบดีกรมศุลกากรและเป็นนโยบายหลักที่จะผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมาใช้ระบบดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปเป็นประเด็นหลักได้ว่า จะใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการเดียวกัน ใช้ใบอนุญาตค้าขาเข้า-ขาออก เดียวกัน ประเทศใดเป็นฝ่ายผู้รับสินค้าขาเข้า จะได้สิทธิเป็นผู้ตรวจสินค้าและรายงานกลับประเทศผู้ส่งออก ทั้งนี้ที่ทำการศุลกากรจะยังคงตั้งอยู่ในประเทศตนเอง และในเบื้องต้นจะใช้ปฏิบัติพิธีการกับสินค้าและผู้ประกอบการที่นำเข้า-ส่งออกเป็นประจำและเป็นสินค้าหรือผู้ประกอบการที่มีประวัติดีของทั้งสองประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าชายแดนที่มีสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการตรวจปล่อยเป็นสำคัญ



นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี  
รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้การ  
ต้อนรับท่านสมเพ็ด สีวงไซ  
รองอธิบดีกรมพาสี สปป.ลาว และ  
คณะ ฑ์ห้องรับรองด้านพรมแดน  
หนองคาย



นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี  
รองอธิบดีฝ่ายไทย กล่าวต้อนรับ  
อย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการพาสี  
สปป.ลาว และเปิดการประชุม  
โครงการข้ามแดนทางบก  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Land  
Border Crossing Project)



ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก



ด้านศุลกากรหนองคาย



ด้านศุลกากรหนองคาย

## ด้านศุลกากรหนองคายคุณธรรม

ชื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ตามนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร

พบการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ได้รับการบริการที่ดี

โทร.042-990900



ด้านศุลกากรหนองคาย